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รายนามกรรมการที่เข้าร ่วมประชมุ 
1. นายประสณัห ์ เชือ้พานิช  นายกสมาคม 
2. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช  อุปนายกและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายกติพิงศ ์ อุรพพีฒันพงศ ์  กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
4. นางกุลภทัรา สโิรดม   กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

5. นางไขศร ี เน่ืองสกิขาเพยีร  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นายจรมัพร โชตกิเสถยีร  กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
7. นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์  กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 

                                             คา่ตอบแทน 
8. นายบรรจง  จติตแ์จง้   กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน          

และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
9. นายไพบลูย ์ กติตศิรกีงัวาน   กรรมการ 
10. นายภากร  ปีตธวชัชยั  กรรมการ  

11. นางสาวสวุภา เจรญิยิง่   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

12. นายกุลเวช เจนวฒันวทิย ์  กรรมการผูอ้าํนวยการ และเลขานุการคณะกรรมการ 
 

 
 

เริม่ประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 รา่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2563 

พธิกีร แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบในชว่งเริม่ตน้วา่ ก่อนเขา้สูก่ารประชุมอยา่งเป็นทางการ สมาคมฯ 
ตระหนักและมคีวามห่วงใยอย่างยิง่ต่อสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จงึไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัและลด
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคไวรสัโคโรน่า COVID-19 โดยได้กําหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิการจดั      
การประชุม ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัสมาชกิเกีย่วกบัการประชุมสามญัประจาํปี 2563 ซึง่ประกอบดว้ย 

1. การตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค เพือ่ตรวจวดัอุณหภมูริา่งกายของ 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม พรอ้มจดัใหม้เีจา้หน้าทีจ่ากกรมควบคุมโรคประจาํจุด 

2. การจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดผงัที่นัง่ในห้องประชุมให้มีระยะห่าง     
อยา่งน้อย 1 เมตรต่อ 1 ทีน่ัง่ จงึสง่ผลใหจ้าํนวนทีน่ัง่ในหอ้งประชุมมจีาํนวนจาํกดัสามารถ
รองรบัผูถ้อืหุน้ไดป้ระมาณ 50 คนเทา่นัน้ 

3. การบรหิารจดัการดาํเนินการประชุมใหก้ระชบัสัน้ ใชเ้วลาไมเ่กนิ 2 ชัว่โมง 
4. ขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ประชุมสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดการประชุม เพื่อลดช่วงเวลา    

ทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมจาํนวนมากอยูร่วมกนัในทีเ่ดยีวกนัตามขอ้กาํหนดของทางราชการ 
 

ขณะน้ีมสีมาชกิเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 36 คน  และมสีมาชกิมอบฉันทะอกี 48 คน รวม   
84 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ขอ้ที่ 35  ที่กําหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามญั
ประจําปี หรอืการประชุมใหญ่วสิามญัจะต้องมสีมาชกิสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชกิ
สามญัทัง้หมด หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม”  
 
   การลงมติ วิธ ีการลงมติในที่ประชมุใหญ่และการแต่งต ัง้คณะกรรมการนับคะแนน 

พธิกีรแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึขอ้บงัคบัในเรือ่งการลงมตใินทีป่ระชุมใหญ่ ดงัน้ี 

ตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ที่ 7 กําหนดว่า “สมาชกิสามญัประเภทนิติบุคคล จะต้องแต่งตัง้
บุคคลซึ่งเป็นกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ทนการใช้สทิธขิองตนในกจิการต่าง ๆ ของสมาคม ฯ โดยแจ้งกําหนด     
ตวัผูแ้ทนต่อกรรมการผูอ้ํานวยการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจาํนวนผูแ้ทนทางคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณา
มมีตติามทีเ่หน็สมควร”   ดงันัน้ ตวัแทนสมาชกิสามญันิตบิุคคลทีไ่ดแ้จง้ชือ่ไวก้บัสมาคมฯ เป็นผูร้บัมอบอํานาจ
เพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมใหญ่สามญัสมาชกิแทนสมาชกิสามญันิติบุคคล และให้มสีทิธอิอกเสียงได้
ตวัแทนละ 1 เสยีง โดยตวัแทนสมาชกิสามญันิตบิุคคลไม่สามารถมอบอํานาจใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมหรอืออกเสยีง
แทน 

และตามข้อบังคบัสมาคมฯ ข้อที่ 36  กําหนดให้ “การลงมติต่างๆ  ในที่ประชุมใหญ่ ถ้า
ขอ้บงัคบัไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสยีงที่ลงมตมิี
คะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลบัก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี   ก็ให้ประธานใน         
การประชุมมคีะแนนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด”    

สําหรบัวิธีการลงมติเบื้องต้นในการประชุมครัง้น้ี เป็นการใช้เครื่องมือ Option Finder ใน     
การลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนจะปรากฎบนจอภาพ ซึ่งถอืเป็นผลการลงคะแนนในเบือ้งตน้  พรอ้มขอให้
สมาชกิลงคะแนนในใบลงคะแนน เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานและถอืว่าคะแนนจากใบลงคะแนนดงักล่าวเป็นมตอิย่าง
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เป็นทางการ จากนัน้พธิกีรได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรบัรองวธิกีารลงคะแนนดงักล่าว  ซึ่งสมาชกิใน       
ทีป่ระชุม มมีตริบัรอง 36 คะแนน  

  เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน พธิกีรไดเ้สนอใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการนับคะแนน 
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยมสีมาชกิอาสาสมคัรเป็นกรรมการนับคะแนน
จํานวน 3 คน ไดแ้ก่ นายกฤษณะ บุญยะชยั นางสาวเพญ็ศร ีสุธรีศานต์ และนายเทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต ิซึ่ง
พธิีกรได้ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองให้สมาชิกทัง้สามคนเป็นคณะกรรมการนับคะแนน โดยสมาชิกใน        
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองการแต่งตัง้คณะกรรมการนบัคะแนนดว้ย 34 คะแนน และงดออกเสยีง 1 คะแนน  

  จากนัน้พธิกีรไดเ้รยีนเชญินายประสณัห์ เชื้อพานิช นายกสมาคม ทําหน้าที่เป็นประธานใน    
ทีป่ระชุม และเริม่การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยประจําปี 2563 
อยา่งเป็นทางการ  
 
วาระที่ 1 เร ื่องประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
  ประธานกลา่วตอ้นรบัและแนะนํากรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุมดงัรายชือ่ทีป่รากฎในรายงาน 
การประชุมขา้งตน้ พรอ้มทัง้แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ดงัน้ี 

ประธานไดเ้สนอถงึกจิกรรมทีค่ณะกรรมการไดท้าํหน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลในปีทีผ่า่นมา โดย  
ในปี 2562 คณะกรรมการไดก้าํกบัดแูลทัง้ทางดา้นการจดักจิกรรมและการบรหิารจดัการภายใน  

ในปี 2562 ถือเป็นปีที่สมาคมฯดําเนินงานมาครบ 20 ปี  คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มี        
การติดตามแนวโน้มการกํากับดูแลกิจการทัง้ไทยและสากลมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งตระหนักดีว่า ปัจจุบัน           
ทศิทางการดําเนินธุรกจินัน้มกีารเปลีย่นแปลงรอบดา้นและเป็นไปอย่างรวดเรว็ ความคาดหวงัของผูม้สี่วนได้
เสยีมมีากขึน้ จนนําไปสูก่ารเรยีกรอ้งใหม้กีารใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนื  

ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของสมาคมฯ จงึได้ร่วมกนัทบทวนและปรบัปรุง
วสิยัทศัน์ เพื่อให้สอดรบักบัการเปลี่ยนแปลง จนได้มมีติอนุมตัิวสิยัทศัน์ใหม่ในปี 2562 ที่ว่า “Boardroom 
Excellence for Sustainable Growth”  

นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารทําหน้าทีข่องคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการกํากับดูแลกิจการ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเขา้ดว้ยกนั และแยกคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการอยา่งชดัเจน 

เพื่อตอบโจทย์วสิยัทศัน์ใหม่ดงักล่าว ในปี 2562 คณะกรรมการสมาคมฯ ได้กํากบัให้ฝ่าย
จดัการดาํเนินกจิกรรมภายใตห้ลกัการทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1. การพฒันาจากการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ไปสูค่วามยัง่ยนื    
(Sustainability) ดว้ยหลกัการ Environmental, Social and Governance หรอื ESG โดย
เน้ือหาการอบรม หลกัเกณฑก์ารประเมนิ CGR จะถูกปรบัเปลีย่นและพฒันาใหค้รอบคลมุ 
ESG มากขึ้น  และการจัดทํา  Guideline สําหรับกรรมการจะให้ความสําคัญกับ            
การนําเสนอแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบั CG Code  

2. ทุกกจิกรรมตอ้งมคีวามต่อเน่ืองเพือ่การพฒันาระยะยาว โดยผลทีไ่ดจ้ากแต่ละกจิกรรมมี
การนําไปใช้เพื่อการพฒันาต่อยอด เช่น การนําตวัอย่างที่ดขีองคณะกรรมการที่ได้รบั
รางวลัในโครงการ Board of the Year ไปเป็นกรณีศกึษาในหลกัสตูรการอบรม หรอืเชญิ
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มาเป็น Panelist แลกเปลีย่นประสบการณ์ในงาน Forum รวมถงึการพฒันา Boardroom 
Culture Survey ทีม่กีารนําผลทีไ่ดร้บัไปเสนอในงาน IOD National Director Conference 
และ Forum ต่าง ๆ และผลจากการดําเนินในส่วนน้ี ยังนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตร        
การอบรมใหม่ดา้นวฒันธรรมของคณะกรรมการโดยเฉพาะต่อไป นอกจากน้ี โครงการ 
CAC กไ็ดข้ยายความรว่มมอืออกไปผา่น Change Agent เพือ่ไปสูก่จิการ SME ดว้ย 

3. มุ่งเน้น Value Creation โดยใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ถงึ Stakeholder กลุ่มต่าง ๆ และ
รว่มมอืกบั Partner ในการพฒันากจิกรรม เชน่ โครงการ Board of the Year ทีม่ ีPartner 
ทัง้หน่วยงานกํากบัดูแล บรษิทัทีป่รกึษาและองค์กรในตลาดทุนเขา้มาร่วมในการพฒันา
แนวทางและหลกัเกณฑ์การพจิารณาใหร้างวลั จนเป็นรางวลัที่ยอมรบัในตลาดทุน ซึ่ง
เป็นการสรา้งคุณคา่ใหก้บังานของ IOD นอกจากน้ียงัรวมถงึการประสานความรว่มมอืกบั 
Partner กลุม่ต่าง ๆ เพือ่มารว่มแลกเปลีย่นความรู ้นําเสนอบทความใหม ่ๆ ทีน่่าสนใจแก่
สมาชกิเพิม่มากขึน้และเป็นไปอย่างรวดเรว็ ซึ่งช่วยสรา้งคุณค่าใหแ้ก่สมาชกิไดอ้กีทาง
หน่ึง 

 
วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2562 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจดัการของสมาคมฯ 
จดัทํารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2562 และนําส่งให้สมาชกิที่เขา้ร่วมประชุมฯ พจิารณาแก้ไข/
เพิม่เตมิภายใน 14 วนัหลงัการประชุม  คณะกรรมการสมาคมฯ ไดพ้จิารณาความถูกต้องครบถ้วนในบนัทกึ
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสมาชกิรบัรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว  ซึ่งไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2562 ใหส้มาชกิพจิารณาล่วงหน้าพรอ้มจดหมาย
เชญิประชุมฯ แลว้นัน้  จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 

มติที่ประชมุ ทีป่ระชุม มมีตริบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนน ดงัน้ี 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   42  คะแนน 
  มอบอาํนาจ    รบัรอง   48 คะแนน 
      รวมรบัรอง  90  คะแนน  
 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  มอบอาํนาจ   ไมร่บัรอง   0 คะแนน 
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง   1 คะแนน 
  มอบอาํนาจ   งดออกเสยีง   0 คะแนน 
      รวมงดออกเสียง  1  คะแนน  
 
วาระที่ 3 การแถลงกิจกรรมที่ผา่นมาในรอบปี 2562 และทิศทางการดาํเนินงานในอนาคต 

ประธานมอบหมายให้กรรมการผูอ้ํานวยการเป็นผูแ้ถลงผลการดําเนินงานในปี 2562 และ    
ทศิทางการดําเนินงานในอนาคต โดยกรรมการผูอ้ํานวยการแถลงว่า Vision ของสมาคมฯ คอื “Boardroom 
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Excellence for Sustainable Growth”  โดยจะทําผ่านการเป็นสมาชกิ ผ่านการเป็นคณะกรรมการ และผ่าน
หน่วยงานกํากบัดูแล  ซึ่งจะทําโดยการ Engage members มากขึ้น และมกีารนํา CG Code มาทําเป็นคู่มอื
กรรมการ การปรบัปรุงหลกัสตูรใหเ้ป็นปัจจุบนัมากขึน้ การพฒันาวทิยากร สดุทา้ยคอืการสรา้งกรรมการใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงทัง้ในองคก์รและสงัคม 

ทัง้น้ีสมาคมฯ ไดด้าํเนินงานเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวคดิดงักลา่วมาตัง้แต่ปี 2562 และมแีผน     
ทีจ่ะดาํเนินงานต่อไปในปี 2563 และอนาคต โดยสรุปงานในแต่ละดา้นได ้ดงัน้ี  

 

ด้าน หวัข้อ ผลงานในปี 2562 แผนงานที่จะดาํเนินการ
ในปีต่อไป 

ESG 
STANDARD-
SETTING 

Boardroom Guidelines 
 

 ก า ร ทํ า  Roadmap 
คู่ มือ ก ร รมกา ร  17 
ฉบบั 

 จดัทาํคูม่อืกรรมการ 
2 เลม่  "Board’s 
Role in Strategy for 
Business 
Sustainability" และ 
"Guideline for the 
Chairman”  

 เริม่เผยแพรคู่ม่อื
กรรมการเลม่แรก ใน
วนัที ่24 กนัยายน 
2563 

 Guidelines Portal 
for Board of 
Directors 

Boardroom Education  มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสูตร ให้
เ ป็นปัจจุบัน  ได้แก่  
DCP และ SFE 

 พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
คอื CRC 

 จัดอบรมหลักสูต ร 
Board Leadership 
Program ที่ลาวและ
กมัพชูา 

 ปรบัปรุงแบบประเมนิ
วทิยากร 

 DCP 2 prepared 
for launch 

 Program 
expansion into 
new target group 
with more online 
options 
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Boardroom Assessment  ปรบัเกณท ์CGR โดย
จะเพิม่ในเรื่องของ E 
และ S 

 ASEAN CG 
Scorecard 

 Board of the Year 

 การทาํ CGR ใน
มติใิหม ่

THOUGHT 
LEADERSHIP 

Theme-based  “Boardroom Culture” 
 

2020 
 “Sustainability” 

2021 
 “Boardroom 

Innovation” 
Issue-based  Updated Issue  Updated Issue 

BOARDROOM 
VOICE FOR 
CHANGE 

Gain Critical Mass  52 New Companies 
certified 

 56 Companies 
recertified 

 42 New SME 
Signatories 

 40 Company visits 
 8 SME Executive 

briefings 
 8 Road to 

Join/Certify 
briefings 

 3 Published 
success stories 

 Stronger Change 
Agent collective 
group  

 CAC 10 Years - 
Launch of new 
logo/branding 

 Board "toolkit" 

Uplift Compliance Standards  Standardized risk 
assessment form 
Initiate 71 checklist 
update 

 3 ACPG classes 
 3 CRC classes 
 3 Working Paper 

classes 
 2 SME Clinics 

 Fully automated 
certification 
process 

 E-learning / 
briefings as 
alternative 

 Online platforms 
for certification 
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Co-create Solutions  2 NACC sub-
committee 
appointments  

 3 PACC sub-
committee 
appointments 

 5 Panel Roadshows 
 Promote “No-Gift” 

Policy 

 Known as 
"Subject Matter 
Expert" by 
Government 

MEMBER 
SOLUTION 
PLATFORM 

Data Intelligence  Upgrade CRM 
System  

 Data Intelligence  

Member Optimization  มสีมาชกิ 4,258 คน 
 จดักจิกรรมใหส้มาชกิ 

ทัง้หมด 25 กิจกรรม 
ไดแ้ก่ 
- Annual 

Conferences 
(AGM/ National 
Director 
Conference)  

- New activities; 
Camp Fire 
Session at NDC 

- International 
Trip in Australia 

- 4 Advocacy 
Forums 
(Chairman/ ID/ 
AC/ CS) 

- 10 Directors 
learning events 
and seminars 

 สมาชกิตดิตามผา่น 
Facebook เพิม่ขึน้ 
40%  

 Personalized 
Member 
Experience 
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Business Development  การทํางานร่วมกนักบั 
Partner 3 กจิกรรม  

 Market and 
Platform 
Development 

 
ในชว่งทา้ย กรรมการผูอ้าํนวยการไดแ้นะนําผูบ้รหิาร ดงัน้ี 
1. CEO’S Office ไดแ้ก่ นางวไิลรตัน์ เน้นแสงธรรม และนางสาวนิสา จริะพงษ์วนิช 
2. ฝ่าย Knowledge ได้แก่ นางศรินิันท์ กติตเิวทางค์กุล นางวรีวรรณ  มนันาภนิันท์ และ 

นายธนกร พรรตันานุกลู 
3. ฝ่าย Marketing & Member Engagement ไดแ้ก่ นางสาวศริวิรรณ กมลวเิชยีร 
4. ฝ่าย CAC ไดแ้ก่ นายพนา รตันบรรณางกรู และนางสาวชนนัดา พึง่โพธิส์ภ 
5. ฝ่าย Business  Support ไดแ้ก่ นางสาวปรญิญา กรีกมลชยั 

 
หลงัการแถลงผลการดาํเนินงาน และทศิทางการดาํเนินงานในอนาคต ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้

สมาชกิซกัถามและเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรมของสมาคมฯ  โดยมสีมาชกิซกัถาม ดงัน้ี 
คุณมานิตย์ เลศิสาครศริ ิสอบถามว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ทําให้เกดิ New Normal  

สาํหรบัการจดักจิกรรมหรอืการอบรมของสมาคมฯ จะมกีารเปลีย่นแปลงไปหรอืไม ่อยา่งไร  
กรรมการผูอ้ํานวยการชีแ้จงวา่ หลงัสถานการณ์ Covid-19 สมาคมฯ ไมส่ามารถจดัการอบรม

และกจิกรรมแบบ Physical ไดเ้ป็นเวลา 3 – 4 เดอืน ทาํใหส้มาคมฯ คดิวา่ วธิกีารทีจ่ะสามารถตดิต่อกบัสมาชกิ
และผู้เขา้อบรมต้องเปลี่ยนไป สมาคมฯ จงึจดักิจกรรมให้กบัสมาชกิในรูปแบบ Online ส่วนในเรื่องการจดั     
การอบรมในรูปแบบ Online นัน้ ไดม้กีารการประชุมร่วมกบัวทิยากร เพื่อวางแผนเกี่ยวกบัแนวทางในการจดั
อบรมรูปแบบ Online เน่ืองจากบางหลกัสูตร เช่น DCP เน้นเรื่องการ Discuss ของผู้เข้าอบรม จึงต้องหา
แนวทางในการจดัอบรมให้มคีวามเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขณะน้ีสมาคมฯ กําลงัดําเนิน
การศกึษาและพฒันาเรือ่งดงักลา่วอยู ่ซึง่อาจจะเป็นการจดัในรปูแบบผสมผสานกนัระหวา่ง Offline กบั Online 

ประธานชี้แจงเพิม่เตมิว่า เรื่องน้ีเป็นเรื่องสําคญั ซึ่งไดม้กีารหารอืในคณะกรรมการเกี่ยวกบั   
ทศิทางการเรยีนการสอนในอนาคต การจดัอบรมในรูปแบบ Online มาตัง้แต่เดอืนมกราคมก่อนสถานการณ์ 
COVID-19 โดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ ได้นําประสบการณ์ที่น่าสนใจในเรื่องน้ีมาแนะนําแก่
คณะกรรมการ ทําใหค้ณะกรรมการไดเ้รยีนรูม้ากขึน้  โดยเบื้องตน้ เหน็ว่า อาจตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1-1.5 ปี 
อยา่งไรกต็ามหลงัสถานการณ์ สมาคมฯ ไดนํ้าเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาชว่ยในการจดักจิกรรมเพือ่สมาชกิในรปูแบบ 
Online เกอืบทุกสปัดาห ์ซึง่มวีทิยากรทัง้ในและต่างประเทศ  

นายชยากร ปิยะบณัฑติกุล สอบถามวา่ จากสมาคมฯ ไดจ้ดักจิกรรมเรือ่ง IT สิง่กรรมการตอ้ง
รู ้แต่ไมก่ลา้ถาม รว่มกบั ISACA แลว้ สมาคมฯ จะจดักจิกรรมหรอืมแีผนการดาํเนินงานอยา่งไรต่อไปในเรือ่งน้ี  

กรรมการผูอ้ํานวยการชี้แจงว่า สําหรบัเรื่อง IT นัน้ การจดัเป็นกจิกรรมอย่างเดยีวอาจจะไม่
เพยีงพอ เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ือง ทางสมาคมฯ กําลงัหารอืว่า ควรจะจดัใหม้สีงัคมของกรรมการที่มคีวามรู้
ทางดา้น  IT เพือ่ใหม้ชี่องทางในการไดพ้ดูคุยกนั และจดักจิกรรมต่าง ๆ โดยกรรมการทีไ่มรู่เ้รื่อง IT กส็ามารถ
เขา้มารว่มกจิกรรมดงักลา่วได ้ทัง้น้ีในสว่นของการทาํงานรว่มกบั ISACA กย็งัคงดาํเนินต่อไป 

นายชยากร ปิยะบัณฑิตกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า DCP ฉบับปรับปรุงมีเ น้ือหาอะไร
เปลีย่นแปลงไปบา้ง 
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กรรมการผู้อํานวยการชี้แจงว่า เน้ือหาที่เปลี่ยนไป คือ Module 1 ในเรื่องของ CG และ 
Module 9 เรื่อง Effective Board รวมถึง Module 10 เรื่องการทํางานร่วมกันภายใน Board  ทําอย่างไรให้
คณะกรรมการทาํงานร่วมกนัแลว้เกดิประสทิธภิาพ ทัง้น้ีตอ้งขอขอบคุณนายรพ ีสจุรติกุล ทีป่รกึษาสมาคมฯ ซึง่
เป็นผูดู้แลในเรื่องน้ี สิง่ที่สมาคมฯ จะทํา คอื ลดกรณีศกึษาต่างประเทศใหน้้อยลง ใชก้รณีศกึษาประเทศไทย
มากขึน้ ลดกรณีศกึษาดา้น Compliance ใหน้้อยลง และใชเ้ป็นกรณีศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็มากขึน้ โดยจะ
ใหม้คีวามสมดุลระหวา่งเรือ่ง Board Value Protection กบั Value Creation 

นายบุญชู ทองเจริญพูลพร สอบถามว่า Sage CRM คืออะไร และการทํากิจกรรมน้ี มี        
การประเมนิความพงึพอใจของสมาชกิหรอืไม ่ 
  กรรมการผูอ้ํานวยการมอบใหน้างสาวปรญิญา กรีกมลชยั เป็นผูช้ี้แจง โดยนางสาวปรญิญา   
กรีกมลชยั ชี้แจงว่า CRM คอื Customer Relation Management เป็นโปรแกรมทีดู่แลขอ้มูลสมาชกิและ Data 
Management ของสมาชกิ สาํหรบัการประเมนิความพงึพอใจนัน้ อาจตอ้งดําเนินการผ่านช่องทางอื่น อย่างไร   
กต็าม ในอนาคต คาดว่า ท่านสมาชกิจะสามารถขอขอ้มูลเพื่อนําไปใชใ้นการวางแผน Director Journey ของ
ทา่น ซึง่เจา้หน้าทีส่มาคมฯ จะดงึขอ้มลูจากระบบ CRM ดงักลา่วมาใหแ้ก่ทา่นสมาชกิ 
 
มติที่ประชมุ ทีป่ระชุมรบัทราบการรายงานผลการดาํเนินกจิกรรมและทศิทางการดาํเนินงานในอนาคตของ

สมาคมฯ ปี 2562 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินปี 2562 

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ คณะกรรมการสมาคมฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารกจิการ ดา้นบญัชกีารเงนิ และดา้น
กฎหมาย จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1.  นางสาวพจนีย ์   ธนวรานิช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางไขศร ี          เน่ืองสกิขาเพยีร   กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางสาวสวุภา      เจรญิยิง่        กรรมการตรวจสอบ 
หน้าทีห่ลกัประการหน่ึงของคณะกรรมการตรวจสอบ คอื สอบทานงบการเงนิของสมาคมฯ จงึ

มอบหมายใหน้างสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูนํ้าเสนอวาระน้ีต่อทีป่ระชุม  

ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณางบการเงินแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสมาคมฯ มคีวามเหน็วา่ งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ถูกตอ้งครบถว้นและเพยีงพอตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และผา่นการตรวจสอบและรบัรองโดยไมม่ี
เงื่อนไขจากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาตแลว้  โดยปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานผลการดําเนินงานของ
สมาคมฯ ปี 2562 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหส้มาชกิพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้   

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของสมาคมฯ สาํหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วา่ หากพจิารณาภาพรวมทางการเงนิในปี 2562 จะพบวา่ สมาคมฯ มรีายไดล้ดลงจาก
ปี 2561 ประมาณ 6% ค่าใชจ้่ายสงูขึน้ 2% และมรีายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่าย 10.44 ลา้นบาท  ซึง่สง่ผลเงนิกองทุน
เพิม่ขึน้เป็น 202.40 ลา้นบาท   
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งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
(หน่วย:ลา้นบาท)   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปลีย่นแปลง (%) 
รายได ้       153.73    164.34       -6% 
คา่ใชจ้า่ย      143.29    140.74        2% 
รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัปี     10.44               23.60      -56% 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
(หน่วย:ลา้นบาท)   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปลีย่นแปลง (%) 
รวมสนิทรพัย ์     246.21    229.98         7% 
  รวมหน้ีสนิ       43.81       38.29        14% 
  รวมเงนิกองทุน     202.40    191.69         6% 
รวมหน้ีสนิและเงนิกองทุน    246.21    229.98                  7% 
 

จากนัน้ จงึมอบหมายใหน้างสาวปรญิญา กรีกมลชยั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูส้รุปตวัเลขทางการเงนิทีส่าํคญัในปี 2562  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ และงบรายได้และ
คา่ใชจ้า่ยของสมาคมฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
(หน่วย:ลา้นบาท)    พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561   เปลีย่นแปลง (%) 
รายได ้            
  รายไดจ้ากการจดัอบรมและสมัมนา    111.26    113.82   -2% 
  รายไดค้า่บาํรุงสมาชกิ                           11.0                10.55    4% 
  รายไดจ้ากเงนิบรจิาคและเงนิสนบัสนุน     20.48      26.88  -24% 
  รายไดอ้ื่น        10.49               13.09          -16% 
รวมรายได ้                153.73    164.34   -6% 
คา่ใชจ้า่ย       
  คา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมและสมัมนา     77.00      90.52    -15% 
  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสมาชกิ      18.22      14.57     25% 
  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร       44.93      32.37     39% 
  ภาษเีงนิได ้         3.15        3.28     -4% 
รวมคา่ใชจ้า่ย           143.29    140.74    2% 
รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัปี               10.44       23.6 0  -56% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
(หน่วย:ลา้นบาท)   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปลีย่นแปลง (%) 
รวมสนิทรพัย ์     246.21    229.98         7% 
  รวมหน้ีสนิ       43.81       38.29        14% 
  รวมเงนิกองทุน     202.40    191.69         6% 
รวมหน้ีสนิและเงนิกองทุน    246.21    229.98                  7% 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสใหส้มาชกิซกัถาม โดยมสีมาชกิซกัถาม ดงัน้ี 
นายปิตพิฒัน์ พฒัน์ธนฐานโชค สอบถามถงึ การแสดงความเหน็ในรายงานผูส้อบบญัช ีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรบักิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) สําหรบั Key audit 
Matters เหตุใดถงึมวีรรคดงักล่าว โดยแสดงความเหน็ไวว้่าไม่มเีรื่องสาํคญัในการตรวจสอบทีจ่ะตอ้งสื่อสารไว้
ในวรรคดงักล่าว จงึอยากทราบวา่กรณีทีส่มาคมฯ มรีายไดต่้อปีถงึ 100 ลา้นบาทเป็นเรื่องทีค่วรสือ่สารในวรรค
ดงักล่าวหรือไม่ รวมถึงงบการเงนิดงักล่าวได้มผีลกระทบและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์
สถานการณ์ Covid-19 ไวเ้พยีงใด 

นายพงทว ีรตันะโกเศศ ผู้สอบบญัช ีบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั 
ชี้แจงว่า ในเรื่องของ Key Audit Matter สําหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่จําเป็นต้องรายงาน แต่ทาง             
สมาคมฯ ตอ้งการเป็น Best Practice จงึอยากใหม้กีารนําเสนอรายงานผูส้อบบญัชใีหใ้กลเ้คยีงกบับรษิทัทีจ่ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีของสมาคมฯ ที่มีรายได้ค่อนข้างมาก แต่การรับรู้รายได้เป็นแบบ
ตรงไปตรงมา  จึงไม่ได้สื่อสารไว้ในวรรคดังกล่าว ทัง้น้ีในเรื่องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
สถานการณ์ Covid-19 ทีอ่าจมผีลกระทบต่องบการเงนิ จะมผีลบงัคบัวนัที ่1 มกราคม 2563 โดยงบทีท่างบรษิทั 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ไดต้รวจสอบและใหค้วามเหน็เป็นงบการเงนิปี 2562  เทา่นัน้ 

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ สําหรับรอบระยะบัญชี ประจําปี สิ้นสุด  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนดงัน้ี  
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   42  คะแนน 
  มอบอาํนาจ    รบัรอง   48 คะแนน 
      รวมรบัรอง  90  คะแนน  
 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  มอบอาํนาจ   ไมร่บัรอง   0 คะแนน 
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง   1 คะแนน 
  มอบอาํนาจ   งดออกเสยีง   0 คะแนน 
      รวมงดออกเสียง  1  คะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชีของสมาคมฯ และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563 

ประธานมอบใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระน้ี ซึง่ประธานกรรมการตรวจสอบนํา 
เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสมาชกิลงมตแิต่งตัง้นายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795  ใน
นามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจําปี 2562            
ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฎบิตังิานได ้ใหน้ายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที ่3977 หรอื นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 หรอืใหบ้รษิทั 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทัฯ แทนได ้ และกําหนด
คา่ตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิ 200,000 บาท ( ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 40,000 บาท)   

สาํหรบัเหตุผลทีเ่สนอใหเ้ลอืกตัง้เป็นผูส้อบบญัช ีเน่ืองจาก 

 ความน่าเชื่อถอื มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบัสมาคมฯ 
กรรมการ และผูบ้รหิาร 

 ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รทีใ่หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมของสมาคมฯ ทัง้ในระดบัประเทศ
และสากล 

 ผลงานการตรวจสอบบญัชสีมาคมฯ ทีผ่่านมา แสดงใหเ้หน็ว่ามกีระบวนการตรวจสอบ
บญัชทีีด่ ีมผีลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมมีาตรฐานการทํางานทีด่ ีรวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบควบคุมภายในของสมาคมเสมอมา 

ทัง้น้ีประธานกรรมการตรวจสอบไดก้ลา่วขอบคุณนายพงทว ีรตันะโกเศศทีเ่สนอคา่ตอบแทน 
ใหแ้ก่สมาคมฯ เพือ่ชว่ยสนบัสนุนการดาํเนินงานของสมาคมฯ หลงัเกดิสถานการณ์ COVID-19 

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุม มีมติแต่งตัง้นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ       

นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 และ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันา
สุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส 
จํากัด โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ
สมาคมฯ  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้                  
ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้ และกาํหนดคา่สอบบญัชเีป็นเงนิ 
200,000 บาท ดว้ยคะแนนดงัน้ี  

 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   42  คะแนน 
  มอบอาํนาจ    รบัรอง   48 คะแนน 
      รวมรบัรอง  90  คะแนน  
 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  มอบอาํนาจ   ไมร่บัรอง   0 คะแนน 
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 



13 
 รา่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2563 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง   1 คะแนน 
  มอบอาํนาจ   งดออกเสยีง   0 คะแนน 
      รวมงดออกเสียง  1  คะแนน 
 

วาระที่ 6 เล ือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ คณะกรรมการสมาคมฯ ไดแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน จาํนวน 3 ทา่นประกอบดว้ย 

1. นายชยัวฒัน์      อุทยัวรรณ์   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 2. นางกุลภทัรา        สโิรดม   กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3. นายบรรจง           จติตแ์จง้  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

ทาํหน้าทีส่รรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพือ่รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการสมาคมฯ  

ในวาระน้ี มีกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่ง ได้แก่          
นายกติพิงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์นายจรมัพร โชตกิเสถยีร และนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ทัง้สามท่านจงึขอออกจาก
ทีป่ระชุม 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอว่า ตาม
ขอ้บงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการดําเนินการ ขอ้ 21 (ข) ระบุไวว้่า การเลอืกตัง้และวาระ    
การดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ ไดม้าจากการเลอืกตัง้ของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งในการประชุมแต่ละ
ครัง้ จะมกีรรมการตอ้งออกจากตําแหน่ง จาํนวนอยา่งน้อยหน่ึงในสาม ซึง่กรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งนัน้ 
อาจจะเลอืกกลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้ทัง้น้ีรวมแลว้ไมเ่กนิ 2 วาระ ๆ ละ 3  ปีต่อเน่ืองกนั  

  สาํหรบักรรมการทีค่รบวาระในการประชุมสามญัประจําปี 2563 มจีํานวน 3 ท่าน โดยทัง้สาม
ทา่น ครบวาระที ่1 ไดแ้ก่ 

1. นายกติพิงศ ์  อุรพพีฒันพงศ ์  กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
  2. นายจรมัพร   โชตกิเสถยีร  กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
  3. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช   รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  จากตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กํากับให้มีกระบวนการในการสรรหาตาม      
แนวทางการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีคอื เปิดโอกาสใหส้มาชกิเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า ระหว่างวนัที่ 21 ตุลาคม 
2562 ถงึวนัที ่20 มกราคม 2563 จากนัน้ไดม้กีารตรวจสอบคุณสมบตัเิบื้องตน้ของผูถู้กเสนอชื่อ และรวบรวม
รายชื่อและขอ้มูลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเบื้องตน้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที ่26 เมษายน 2563 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาอย่างละเอยีดและรอบคอบ โดยใช้
ปัจจยัในการพจิารณาหลกั ๆ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ คุณสมบตัขิองกรรมการทีก่ําหนดไว ้ความเหมาะสมตาม Board 
Matrix และต้องมีความหลากหลายในคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการดังกล่าว ควรเข้ามามีบทบาทใน              
การสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการดําเนินงานทีส่มาคมฯ กําหนดไว ้
คือ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามหลกั ESG โดยจะขยายไปสู่การสร้างความร่วมมอืและการมี



14 
 รา่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2563 

ปฏสิมัพนัธก์บัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพือ่พฒันาและยกระดบัไปสู่การพฒันาที่
ย ัง่ยนื (Sustainable Development) ในอนาคต  
 
   นอกจากน้ีไดพ้จิารณาถงึบทบาทการปฏบิตังิานในปีทีผ่า่นมาของกรรมการทีค่รบวาระทัง้สาม
ทา่น พบวา่ 

 นายกติพิงศ์ อุรพพีฒันพงศ์แลนายจรมัพร โชตกิเสถยีรทําหน้าที่ในคณะกรรมการ
กํากบัดูแลกจิการ ซึ่งมบีทบาทในการกํากบัดูแลนโยบายและแนวทางในการกํากบั
ดแูลกจิการทีด่ภีายในสมาคมฯ  

 นอกจากน้ีนายกติพิงศ ์อุรพพีฒันพงศย์งัมบีทบาทสาํคญัในการใหค้าํปรกึษาทางดา้น
กฎหมายแก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ส่วนนายจรมัพร โชตกิเสถยีรมบีทบาท
สาํคญัในการใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัระบบ IT ของสมาคมฯ   

 สาํหรบันางสาวพจนีย ์ธนวรานิชทาํหน้าทีใ่นฐานะรองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ท่านมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้คําแนะนําทางด้าน             
การตรวจสอบและการกาํกบัดแูลความเสีย่ง   
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ จงึมมีติเสนอให้ที่ประชุมสมาชกิพจิารณาลงมติเลอืกตัง้
บุคคลทัง้ 3 คนเป็นกรรมการ   
  ทัง้น้ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไดส้อบถามความสมคัรใจจากทัง้ 3 ท่านแลว้  ซึง่ทุกท่านตอบรบั
ยนิดใีหนํ้าเสนอชื่อเพื่อใหส้มาชกิลงมตเิลอืกตัง้   สมาคมฯ จงึไดจ้ดัส่งประวตัแิละขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งใหส้มาชกิ
พจิารณาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมเป็นการลว่งหน้าแลว้  
  ทัง้น้ีบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ไดผ้่านกระบวนการ Due Diligence โดยลงนามใน
แบบแสดงขอ้มูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสอืใหค้วามยนิยอม ซึ่งมกีารรบัรองเรื่องไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มรวมอยูด่ว้ยแลว้  

จงึขอใหส้มาชกิไดพ้จิารณาขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่ออกีครัง้ก่อนลงคะแนน จากนัน้นาย
ชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดใ้หส้มาชกิลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ
เป็นรายบุคคล เรยีงลาํดบัตามตวัอกัษร ดงัต่อไปน้ี   
  1. นายกติพิงศ ์  อุรพพีฒันพงศ ์
  2. นายจรมัพร   โชตกิเสถยีร 
  3. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช  
 
มติที่ประชมุ ทีป่ระชุม ลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ จาํนวน 3 คน  ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

1.   มตเิลอืกตัง้ นายกติพิงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์ เป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสยีง 
สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  อนุมตั ิ   42  คะแนน 
มอบอาํนาจ     อนุมตั ิ   48 คะแนน 

      รวมอนุมตัิ  90  คะแนน  
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 สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  ไมอ่นุมตั ิ   0  คะแนน 
มอบอาํนาจ    ไมอ่นุมตั ิ   0 คะแนน 

      รวมไม่อนุมตัิ   0  คะแนน 
สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  งดออกเสยีง   1  คะแนน 
มอบอาํนาจ    งดออกเสยีง   0 คะแนน 

      รวมงดออกสียง   1  คะแนน 
       

2.  มตเิลอืกตัง้ นายจรมัพร โชตกิเสถยีร  เป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสยีง 
สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  อนุมตั ิ   42  คะแนน 
มอบอาํนาจ     อนุมตั ิ   48 คะแนน 

      รวมอนุมตัิ  90  คะแนน 
 สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  ไมอ่นุมตั ิ   0  คะแนน 

มอบอาํนาจ    ไมอ่นุมตั ิ   0 คะแนน 
      รวมไม่อนุมตัิ   0  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  งดออกเสยีง   1  คะแนน 
มอบอาํนาจ    งดออกเสยีง   0 คะแนน 

       รวมงดออกสียง   1  คะแนน 
 

3. มตเิลอืกตัง้ นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช  เป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสยีง 
สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  อนุมตั ิ   42  คะแนน 
มอบอาํนาจ    อนุมตั ิ   47 คะแนน 

      รวมอนุมตัิ  89  คะแนน  
 สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  ไมอ่นุมตั ิ   1 คะแนน 

มอบอาํนาจ    ไมอ่นุมตั ิ   0 คะแนน 
      รวมไม่อนุมตัิ   1  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  งดออกเสยีง   0  คะแนน 
มอบอาํนาจ    งดออกเสยีง   1 คะแนน 

      รวมงดออกสียง    1 คะแนน 
   
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 9 สมาชิกและสมาชิกภาพ 

ประธานเสนอในทีป่ระชุมวา่ เน่ืองจากสมาคมฯ วางแผนพฒันา IT มารองรบัการสมคัรสมาชกิ
ในแบบ Online ในอนาคต และการสมัครสมาชิกในปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต เพื่อให้               
การดําเนินการรบัสมคัรสมาชกิเป็นไปตามการปฏบิตั ิณ ปัจจุบนั และมคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี
การสมคัรสมาชกิไดก้ําหนดใหต้อ้งมกีารรบัรองโดยสมาชกิสามญั ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ผูส้มคัร
กห็าสมาชกิมารบัรองเองไดย้าก 

จงึเสนอใหพ้จิารณาแกไ้ขดว้ยการตดัขอ้ความบางสว่นในขอ้บงัคบัสมาคมฯ หมวดที ่3 ขอ้ที ่9 
สมาชกิและสมาชกิภาพ ดงัน้ี 
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1. ตดัคาํวา่ “พมิพ”์ 
2. ตดัขอ้ความวา่ “โดยมสีมาชกิสามญัเป็นผูร้บัรองอยา่งน้อยหน่ึงคน”  
สรุปข้อความใหม่ ได้ ดงัน้ี “ข้อ 9 การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์ขอเข้าสมคัรเป็น

สมาชกิของสมาคมจะตอ้งยืน่ความจาํนงต่อกรรมการผูอ้าํนวยการตามแบบทีส่มาคมไดก้าํหนดไว”้ 
จงึขอใหท้ีป่ระชุม ไดอ้นุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคมฯ หมวดที ่3 ขอ้ที ่9 สมาชกิและสมาชกิภาพ 
 

มติที่ประชมุ ทีป่ระชุม มมีตอินุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคมฯ หมวดที ่3 ขอ้ที ่9 สมาชกิและสมาชกิภาพ ดว้ย
คะแนนดงัน้ี  

  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   43  คะแนน 
  มอบอาํนาจ    รบัรอง   47 คะแนน 
      รวมรบัรอง  90  คะแนน  
 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  มอบอาํนาจ   ไมร่บัรอง   0 คะแนน 
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง   0 คะแนน 
  มอบอาํนาจ   งดออกเสยีง   1 คะแนน 
      รวมงดออกเสียง  1  คะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 6 ข้อที่ 28 คณะกรรมการและ 

การดาํเนินการ 
ประธานนําเสนอในทีป่ระชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 (Covid-19) ทําให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เพื่อ     
ความยดืหยุน่ตามสถานการณ์ และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

จงึเสนอใหพ้จิารณาแกไ้ขขอ้ความในขอ้บงัคบัสมาคมฯ หมวดที ่6 ขอ้ที ่28 คณะกรรมการและ
การดาํเนินการ เฉพาะวรรค 2 จากเดมิทีร่ะบุไวว้า่ “ใน  การประชุมคณะกรรมการ  หากกรรมการตดิภารกจิไม่
สามารถเดนิทางมายงัทีป่ระชุมได ้ใหส้ามารถใชก้ารประชุมทางไกล (Teleconference) หรอื การโทรศพัทเ์ขา้
ร่วมการประชุมได ้ โดยใหน้ับเป็นองค์ประชุมและใหล้งมตไิด ้ทัง้น้ี การประชุมคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการ
เขา้ประชุมครบองคป์ระชุมก่อน”  

โดยขอแก้ไขเป็น “ทัง้น้ีการประชุมคณะกรรมการอาจประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ได้ โดย     
การดาํเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ฎหมายกาํหนด” 

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุม มมีติอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 6 ข้อที่ 28 คณะกรรมการและการ

ดาํเนินการ  ดว้ยคะแนนดงัน้ี  
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   42  คะแนน 
  มอบอาํนาจ    รบัรอง   47 คะแนน 
      รวมรบัรอง  89  คะแนน  
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  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  มอบอาํนาจ   ไมร่บัรอง   0 คะแนน 
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง   1 คะแนน 
  มอบอาํนาจ   งดออกเสยีง   1 คะแนน 
      รวมงดออกเสียง  2  คะแนน 
 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 31 การประชมุใหญ่ 

ประธานกล่าวในที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid-19) ทําให้ไม่สามารถจดัการประชุมใหญ่ได้ตามข้อบงัคบัเดิม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เพื่อ     
ความยดืหยุ่นตามสถานการณ์ในอนาคต จงึเสนอใหพ้จิารณาแก้ไขขอ้ความในขอ้บงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 7     
ขอ้ที ่31 การประชุมใหญ่ 

จากเดมิทีร่ะบุไวว้่า คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจําปีภายในเดอืน
พฤษภาคม  ขอแกไ้ขขอ้ความวา่ “ภายในเดอืนพฤษภาคม เป็น “ปีละ 1 ครัง้”  

สรุปหลงัแก้ไขแลว้ ขอ้ความจะเป็นว่า “คณะกรรมการจะต้องจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีปีละ 1 ครัง้” 

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุม มีมติอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 31 การประชุมใหญ่  ด้วย

คะแนนดงัน้ี  
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   42  คะแนน 
  มอบอาํนาจ    รบัรอง   47 คะแนน 
      รวมรบัรอง  89  คะแนน  
 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  มอบอาํนาจ   ไมร่บัรอง   0 คะแนน 
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง   1 คะแนน 
  มอบอาํนาจ   งดออกเสยีง   1 คะแนน 
      รวมงดออกเสียง  2  คะแนน 
 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 35 การประชมุใหญ่ 

ประธานนําเสนอในทีป่ระชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid-19) ทําให้ไม่สามารถจดัการประชุมใหญ่ได้ตามข้อบงัคบัเดิม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เพื่อ      
ความยดืหยุน่ตามสถานการณ์ในอนาคต  

จงึเสนอใหพ้จิารณาเพิม่ขอ้ความในขอ้บงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 7 ขอ้ที่ 31 การประชุมใหญ่ 
โดยขอเพิม่ขอ้ความต่อทา้ยขอ้ความเดมิทีม่อียูแ่ลว้วา่  



18 
 รา่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2563 

“ทัง้น้ีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญอาจประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยการดาํเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ฎหมายกาํหนด” 

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุม มีมติอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อที่ 35 การประชุมใหญ่  ด้วย

คะแนนดงัน้ี  
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   42  คะแนน 
  มอบอาํนาจ    รบัรอง   47 คะแนน 
      รวมรบัรอง  89  คะแนน  
 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  มอบอาํนาจ   ไมร่บัรอง   0 คะแนน 
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง   1 คะแนน 
  มอบอาํนาจ   งดออกเสยีง   1 คะแนน 
      รวมงดออกเสียง  2  คะแนน 
วาระที่ 11 เร ื่องอื่น  ๆ  

ประธานไดก้ล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ สมาคมฯ ตอ้งขอขอบคุณสําหรบัความทุ่มเท
ของฝ่ายจดัการ ที่ปรกึษา และพนักงาน ความร่วมมอืจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน และบรษิทัจดทะเบยีน    
การสนับสนุนจากสมาชกิ วทิยากร คณะอนุกรรมการและคณะทํางานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถงึบรษิทั 
Partner ต่าง ๆ ทีท่าํใหผ้ลการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธข์องสมาคมฯ ในปี 2562 เป็นไปดว้ยความสาํเรจ็  

ที่สําคญั คอื ต้องขอขอบคุณกรรมการสองท่านที่ไดล้าออกไปเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2563 
คอื นายปรดี ีดาวฉาย และนายสพุฒันพงษ์ พนัธม์เีชาวด์ว้ย ซึง่ตลอดระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ของทัง้สองท่าน ได้ให้การสนับสนุนงานของสมาคมฯ จนประสบผลสําเรจ็ด้วยดมีาอย่างต่อเน่ือง และขอปิด    
การประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา 17.25 น. 

 
ลงชือ่          ประธาน ในทีป่ระชุม 

    (นายประสณัห ์เชือ้พานิช)  นายกสมาคม 
 
 

ลงชือ่          กรรมการผูอ้าํนวยการ  
    (นายกุลเวช  เจนวฒันวทิย)์  และเลขานุการคณะกรรมการสมาคม 

  
  

ลงชือ่          เลขานุการบรหิาร   
    (นางสาวนิสา จริะพงษ์วนิช)            ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 


